

ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่อง ขยายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่ ขนาดต่างๆ 4,426 ลูก) จำนวน 1 รายการ
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะขยายทอดตลาด วัสดุชำรุด (แบตเตอรี่ ขนาดต่างๆ 4,426 ลูก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในราคาประเมินที่ 2,237,421.68 บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 60 ตามพระราช บัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ “หลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **วัสดุที่จะทำการขยายทอดตลาด** แบตเตอรี่ ขนาดต่างๆ 4,426 ลูก ทอท. ขยายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องเป็นผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่เสนอ และต้องไม่เป็นผู้ที่งานที่กระทรวงการคลัง ได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือตามประกาศของ ทอท. ในการประมูลฯ ครั้งนี้ ทอท. จะพิจารณาตัดสินด้วยวิธีประมูล ด้วยวาจาผู้ที่ให้ราคาสูงสุด

2. **กำหนดดูพัสดุ** ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ ส่วนคลังพัสดุ ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน อาคาร AMF 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผู้เข้าร่วมประมูล หรือผู้แทนจะต้องไปดูพัสดุ และฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) เฉพาะผู้เข้าร่วมประมูล และต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของกิจการโรงงานพร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลมาแสดงด้วย หากผู้เข้าร่วมประมูลหรือผู้แทนไม่ไปดูพัสดุ และฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ทอท. จะถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลยินยอมสละสิทธิ และประโยชน์ในการดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยผู้เข้าร่วมประมูลหรือผู้แทนจะยกข้ออ้างว่าไม่ได้ดูพัสดุ และรับทราบคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมมาเป็นข้อโต้แย้ง ในการเสนอราคาต่อ ทอท. มิได้

3. **กำหนดการขาย** ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ส่วนคลังพัสดุ ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน อาคาร AMF 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4. **การวางหลักประกันการเสนอราคา** ผู้เข้าร่วมประมูลต้องวางหลักประกันการเสนอราคา เป็นเงิน 111,872.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) จะเป็นเงินสด หรือ เช็คที่ธนาคาร สั่งจ่ายให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือ ก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการของ ทอท. และเช็คดังกล่าวต้องเป็นของธนาคารในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เท่านั้น

5. **การชำระเงิน** ผู้ซื้อ (ผู้ประมูลได้) จะต้องมาชำระเงินเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะต้องเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือ ก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการของ ทอท. ให้ครบถ้วนตามจำนวนเงินที่เสนอราคาซื้อ และเช็คดังกล่าวต้องเป็นของ ธนาคารในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ประมูลพัสดุได้

6. **กำหนดวันรับพัสดุ** ผู้ซื้อ (ผู้ประมูลได้) จะต้องมารับพัสดุที่ประมูลได้ ไปจาก ทอท. ให้เสร็จสิ้น ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้ชำระเงินให้แก่ ทอท. เต็มจำนวนที่ประมูลได้แล้ว หากพ้นกำหนดนี้แล้วพัสดุเกิดการเสียหายหรือสูญหายด้วยประการใดๆ ก็ตาม ทอท. จะไม่รับผิดชอบ

7. **สิทธิ์ในการพิจารณาขาย** ทอท. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้ผู้เสนอราคาสูงสุด ถ้าหากว่าราคานั้น ยังไม่เป็นที่พอใจของ ทอท. หรือยกเลิกการขายได้ตามเหตุผลอันสมควร ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียก ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

8. **ผู้ซื้อ (ผู้ประมูลได้)** ต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอน และค่าธรรมเนียมหรือค่าอากรอื่นใด (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และขอรับเอกสารการขายโดยวิธีประมูลได้ที่ ส่วนคลังพัสดุ ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน อาคาร AMF 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2132-5442 โทรสาร 0-2132-5435 หรือดูข้อมูลใน www.airportthai.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

สุนีย์ บรรจงธนกิจ
(นางสาวสุนีย์ บรรจงธนกิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน ปฏิบัติงานแทน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่